



ที่ พร ๐๐๒๓.๑/๖๓๕๕

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการแนะนำเว็บไซต์

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวถูกเขียนโดยโปรแกรมการใช้งานในสมัยนั้น ปัจจุบันระบบการใช้งานเว็บไซต์และวิธีการเขียนเว็บไซต์มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ที่ใช้อยู่ล้าสมัย มีปัญหา และทำให้การลงหนังสือราชการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต โดยได้กำหนดแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์แยกได้ดังนี้

๑. เว็บไซต์เดิมใช้สำหรับค้นหาหนังสือราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓
๒. เว็บไซต์ใหม่ใช้สำหรับค้นหาหนังสือราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยจัดทำเป็นวีดิโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ ให้ท้องถิ่นอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดหนังสือราชการจากเว็บไซต์ใหม่ เพื่อนำเสนอผู้บริหารอย่างน้อยแห่ง ละ ๒ คน โดยสามารถศึกษาการใช้งานเว็บไซต์และจัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบได้ทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดจะได้ออกตรวจติดตามการใช้งานเว็บไซต์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละอำเภอเพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะในการใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑๑

เอกสารการแนะนำเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่



QR Code วิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่



QR Code แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบเปิดเว็บไซต์ของ อปท.

ให้ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างน้อย อปท. ละ ๒ คน หากมอบหมายเกิน ๘ คน ให้สแกนส่ง ๒ รอบ
ส่งภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจังหวัดจะได้ออกตรวจติดตามต่อไป

แผนการออกตรวจติดตามการใช้งาน

กำหนดการออกตรวจติดตามการใช้งานในพื้นที่ ๘ อำเภอ ๆ ละ ๒ แห่ง เป็นการติดตามการใช้งาน
ในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะปฏิบัติงานจริง ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ต้องเตรียมการใดๆ ทั้งสิ้น โดยจังหวัดจะสุ่มออกตรวจในหัวงระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน -
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

อำเภอเมืองแพร่ ทต.ช่อแฮ ทต.วังหงษ์

อำเภอสอง อบต.สะเอียบ อบต.ทุ่งน้ำ

อำเภอสูงเม่น อบต.หัวฝาย ทต.สูงเม่น

อำเภอสอง อบต.ตำมอก ทต.เวียงต้า

อำเภอร่องกาบัง ทต.บ้านเวียง อบต.ห้วยโรง

อำเภอวังชิ้น ทต.วังชิ้น อบต.นาพูน

อำเภอเด่นชัย ทต.แม่จี่วะ อบต.ไทรย้อย

อำเภอหนองม่วงไข่ อบต.ตำหนักธรรม

ผู้ประสานงาน นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๙๑ ๐๗๕๙๔๘๘

นางสาวธนาภรณ์ เกียงเพชร ๐๘๗ ๕๙๓๔๓๓

นายณัฐพล ใจหลัก ๐๘๐ ๔๔๒๓๙๐๔ โทรศัพท์สำนักงาน ๐๕๔ ๕๓๔๑๑๘ ต่อ ๑๐๐